



มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีความภาคภูมิใจ

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. และบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่ได้ปรากฏความเห็นของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ บางท่านในสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. โดยมีการระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขัดขวางและไม่ให้การสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับนี้ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าขณะนี้ขั้นตอนและความคืบหน้าของการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุก ๆ ภาคส่วน เพื่อได้ทราบถึงแนวคิดอันจะนำไปสู่หลักการที่เหมาะสมของร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยยังมีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งตามขั้นตอนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ กระทรวงยุติธรรมจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณากร่างกฎหมาย หลังจากนั้นจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ในขณะนี้ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การที่มีผู้ให้ข่าวพาดพิงถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าขัดขวางและไม่ให้การสนับสนุนการจัดทำร่างพระราชบัญญัตินั้น จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ยิ่งไปกว่านั้น หากจะพิจารณาย้อนหลังไปถึง “ความร่วมมือ” ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจะจัดให้มีร่างกฎหมายฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนชี้แจงว่า ก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารือทางกฎหมายให้แก่กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่สมรสเพศเดียวกันหรือคู่ชีวิตของตัวแทนทางทูตหรือทางกงสุลต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย เพื่อให้การกำหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศมีความถูกต้องในทางกฎหมาย และสอดคล้องกับทางปฏิบัติสากลของนานาประเทศโดยคำนึงถึงหลักอัยยาศัยไมตรี (Comity)

ต่อกัน อีกทั้งในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้สนับสนุนการดำเนินการของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการจัดให้มีนักกฎหมายกฤษฎีกาเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในการ
พิจารณากร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมาย
ฉบับนี้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการร่างกฎหมายและหลักนิติรัฐมาโดยตลอด

ทั้งนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กฎหมายไทย
ให้มีคุณภาพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเป็นธรรมตามหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักการ
ที่สำคัญในการจัดทำกฎหมายให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่รัฐธรรมนูญได้
บัญญัติไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน ดังนั้น
ต่อไปเมื่อร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ได้เข้ามาสู่การพิจารณาของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ “มีความเหมาะสม” “มีคุณภาพ” และ “มีประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้” อย่างสูงสุด